

# ธรรมชาติสวยงามท่ามกลางคันทร

อำเภอเมือง จังหวัดตราด

ฉบับที่ 1 พฤศจิกายน 2562





**ธรรมนูญสุขภาพตำบลหนองคันทรน**  
อำเภอเมือง จังหวัดตราด  
ฉบับที่ 1 พุทธศักราช 2562



# ธรรมนูญสุขภาพตำบลหนองคันทรง

อำเภอเมือง จังหวัดตราด

---

ที่ปรึกษา	สุนทร เจริญภูมิการกิจ วัชชีระ เดือนฉาย สัตย์ชัย ฉิมพาลี สิริกร คำภูไทย
บรรณาธิการ	สุภาภรณ์ ดำรงพันธ์ คณะทำงานจัดทำธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ จังหวัดตราด
ออกแบบปกและจัดหน้า	สกลชนก เฟื่องพงษ์
สับส่นุเคราะห์บวณาการโดย	สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
เผยแพร่โดย	ศูนย์สารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เลขที่ 88/39 ติวานนท์ 14 ถนนติวานนท์ หมู่ที่ 4 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 0 2832 9000 โทรสาร 0 2832 9001-2 <a href="https://infocenter.nationalhealth.or.th">https://infocenter.nationalhealth.or.th</a> <a href="https://nationalhealth.or.th">https://nationalhealth.or.th</a>
พิมพ์ครั้งที่	กรกฎาคม 2562
พิมพ์ที่	บริษัท สามดีพริ้นติ้งอิควิปเมนท์ จำกัด E-mail : samdeepe@hotmail.com









## สารบัญ

	หน้า
คำนำ	7
คำปรารภ	9
หมวดที่ 1	
ปรัชญาแนวคิดของการจัดการสุขภาพ	
ภายใต้ทฤษฎีระบบของชาวตำบลหนองคันทรง	13
หมวดที่ 2	
การจัดระบบสุขภาพที่มีคุณภาพของตำบล	13
หมวดที่ 3	
ด้านเศรษฐกิจ	14
หมวดที่ 4	
ด้านสุขภาพ	15
หมวดที่ 5	
ด้านสิ่งแวดล้อม	16
หมวดที่ 6	
ด้านสังคม	17
หมวดที่ 7	
การระดมทรัพยากรและงบประมาณ	18
หมวดที่ 8	
การประชาสัมพันธ์ด้านสาธารณสุข	19
หมวดที่ 9	
การติดตามประเมินผล	19
หมวดที่ 10	
สำนักธรรมนูญสุขภาพ	20
หมวดที่ 11	
บทเฉพาะกาล	20
(ภาคผนวก)	
คณะทำงานขับเคลื่อนและจัดทำธรรมนูญสุขภาพ	
ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด	21

## คำนำ

ธรรมนูญสุขภาพ เป็นรูปแบบหนึ่งของนโยบายสาธารณะ ที่เกิดจากสังคมได้ตกลงปลงใจร่วมกันว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำ ธรรมนูญไม่ใช่กฎหมาย ไม่มีอำนาจบังคับลงโทษ แต่ก็มีพลังอำนาจทางสังคมในการกำกับดูแลกันเองให้อยู่ในครรลองครองธรรม

ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ คือ เจตนารมณ์ร่วมกันของประชาชน ในชุมชนท้องถิ่น ที่ได้ประกาศให้รับรู้ทั่วกัน ทั้งภายในชุมชนและต่อคนภายนอกว่า อยากเห็นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตน ในด้านต่างๆ เป็นไปในทิศทางใด

ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ที่ดี มีไข่ออกสารหรือคำประกาศสวยหรู หากควรเป็นผลผลิตที่เกิดจากกระบวนการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมผูกพันในการลงมือทำของทุกคนในกลุ่ม ในชุมชนท้องถิ่น อันหมายถึงความเป็นนโยบายสาธารณะของชุมชน โดยชุมชนและเพื่อชุมชนอย่างแท้จริง





อย่างไรก็ตาม ธรรมนูญสุขภาพยังคงเป็นเพียงเครื่องมือที่สังคมสร้างขึ้นมาใช้อย่างเหมาะสมกับสภาพปัญหา ภาวะแวดล้อม และองค์ความรู้ในยุคสมัยปัจจุบัน ต่อเมื่อสถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปตามพลวัต ก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีการทบทวนและปรับปรุงแก้ไข หรือเพิ่มเติมเนื้อหาสาระให้มีความเหมาะสม สอดคล้องและทันสมัย อยู่เสมอ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้และตัดสินใจ ร่วมกันด้วย

**ภาคีความร่วมมือขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพื้นที่**  
คณะทำงานจัดทำธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ จังหวัดตราด  
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)  
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบการบริการ  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด  
สำนักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่  
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)  
กรกฎาคม 2562

## คำปรารภ

ด้วยเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2559 กำหนดการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการเปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ซึ่งอยู่บนฐานแห่งความจริง ที่สามารถอ้างอิงทางวิชาการ อันนำมาสู่การจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อการมีสุขภาพที่ดีของประชาชนแบบองค์รวม จากเจตนารมณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดการพัฒนาสู่การเป็นธรรมนูญสุขภาพตำบลหนองคันทรอง โดยมุ่งหวังให้คนในตำบลหนองคันทรอง รวมทั้งองค์คาพยพต่างๆ ก้าวสู่การมีสุขภาพดีและตำบลสุขภาพะ ข้อตกลงร่วมที่สำคัญของธรรมนูญสุขภาพฉบับนี้คือการให้ทุกภาคส่วนในตำบลหนองคันทรอง ใช้สาระสำคัญของธรรมนูญเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบาย กำหนดยุทธศาสตร์ และการดำเนินงานด้านสุขภาพของตำบลหนองคันทรอง ดังต่อไปนี้

ข้อที่ 1 ธรรมนูญนี้เรียกว่า **ธรรมนูญสุขภาพตำบลหนองคันทรอง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562**

ข้อที่ 2 การประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพตำบลหนองคันทรองนี้ให้มีผลบังคับใช้ภายใน 30 วัน หลังจากคณะกรรมการธรรมนูญสุขภาพตำบลหนองคันทรอง มีมติเห็นชอบ



### ข้อที่ 3 คำนิยามศัพท์ตามธรรมเนียมฉบับนี้

**ธรรมเนียมสุขภาพพื้นที่** หมายความว่า กรอบทิศทาง หรือข้อตกลงร่วม หรือกรอบกติการ่วมที่คนในชุมชนใช้เป็นแนวทาง ในการพัฒนาสุขภาพในระดับพื้นที่ ซึ่งอาจเป็นประเด็นทางสุขภาพ เรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ หรือเป็นประเด็นทางสุขภาพในภาพรวม ของแต่ละพื้นที่ โดยหัวใจสำคัญ คือ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการ ออกแบบ พัฒนา ขับเคลื่อน และทบทวนธรรมเนียมสุขภาพพื้นที่ ร่วมกัน

**สุขภาพแบบองค์รวม (holistic health)** เป็นแนวคิด ที่ได้จากแนวคิดเกี่ยวกับความต่อเนื่องของสุขภาพ โดยนำมา ผสมผสานกับความเชื่อเกี่ยวกับมนุษย์ สุขภาพแบบองค์รวมนี้เชื่อว่า คนทั้งคนเป็นภาพรวมไม่ใช่การนำเอาส่วนต่าง ๆ มาประกอบกันและ พิจารณาว่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อคนนั้นจะกระทบต่อ คนโดยส่วนรวมไม่ใช่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย การพยาบาล แบบองค์รวมนั้นพยาบาลจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้สึก ความเชื่อ ค่านิยม การดำเนินชีวิต และพฤติกรรมต่าง ๆ ของประชาชน หรือผู้มารับบริการ เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องบ่งชี้ความเป็นองค์รวม ของบุคคลเพื่อให้คำแนะนำหรือการช่วยเหลือ ต้องเป็นการช่วยคน ซึ่งเป็นองค์รวมของกาย จิต วิญญาณ และสิ่งแวดล้อม โดยพยาบาล จะต้องมีความตระหนักในความเป็นบุคคลของคนอื่น ให้เวลา รู้จักการ เป็นผู้ฟัง แสดงถึงความเคารพผู้รับบริการในฐานะเป็นบุคคล



**ผู้บริโภค** หมายถึง ผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามที่จ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ เพื่อการอุปโภคบริโภค อันเป็นการตอบสนองความต้องการของตนเอง ทั้งทางด้านร่างกาย และรวมถึงความพึงพอใจ

**การมีส่วนร่วม** หมายถึง การที่ประชาชนหรือกลุ่มบุคคลมีโอกาสได้ร่วมศึกษาปัญหา ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติงาน ร่วมตรวจสอบติดตาม และร่วมประเมินผล

**การสร้างเสริมสุขภาพ** หมายถึง การกระทำที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลมีสุขภาวะทางกาย จิต ปัญญา และสังคม โดยสนับสนุนพฤติกรรมบุคคล การจัดการสิ่งแวดล้อม และสภาพแวดล้อม เพื่อส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม

**การป้องกันโรค** หมายถึง การกระทำหรืองดกระทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อไม่ให้เกิดการเจ็บป่วย หรือเป็นโรค และการป้องกันไม่ให้เกิดกลับเป็นซ้ำ ในกรณีที่หายจากการเจ็บป่วยหรือเป็นโรคแล้ว สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ คือ การป้องกันก่อนการเกิดโรค หรือก่อนการเจ็บป่วย การป้องกันโรคในระยะที่เกิดโรคหรือเจ็บป่วยแล้ว และการป้องกันโรคและฟื้นฟูสุขภาพเมื่อหายจากการเจ็บป่วยด้วยโรคแล้ว



**ภาคีเครือข่าย** หมายถึง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร กลุ่มชุมชน ที่ร่วมกันดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาวะชุมชน ในพื้นที่ตำบลหนองคันทรอง

**จิตอาสา** หมายถึง ผู้ที่มีจิตใจนิยมช่วยเหลือผู้อื่น โดยไม่คิดหวังสิ่งตอบแทน

**ภูมิปัญญาท้องถิ่น** หมายถึง ความรู้ความสามารถ ในด้านต่าง ๆ ที่สร้างสมและถ่ายทอดกันมาในแต่ละรุ่นของชุมชน และท้องถิ่น

ข้อที่ 4 ธรรมนูญนี้มีผลบังคับใช้กับประชาชนและหน่วยงาน ภาครัฐ องค์กรภาคชุมชน ภาคเอกชนในตำบลหนองคันทรองเท่านั้น

ข้อที่ 5 ให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่ ยึดธรรมนูญสุขภาพตำบล หนองคันทรอง เป็นนโยบายสำคัญในการดำเนินงานของหน่วยงาน

## หมวดที่ 1

### ปรัชญาแนวคิดของการจัดการสุขภาพ ภายใต้ทฤษฎีระบบของชาวตำบลหนองคันทร

---

ประชาชนของตำบลหนองคันทร ร่วมกันระดมปัจจัยพื้นฐานต่าง ๆ ในชุมชน เข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการ การดำเนินงานด้านสุขภาพแบบองค์รวมอย่างมีส่วนร่วม เพื่อมุ่งสู่การเป็นตำบลสุขภาพดี ด้วยความสามัคคี และความผูกพันฉันท์พี่น้องภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมสู่สากล

## หมวดที่ 2

### การจัดระบบสุขภาพที่มีคุณภาพของตำบล

---

ข้อที่ 6 พัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคันทรให้มีมาตรฐานการบริการทางการแพทย์ที่เป็นสากล

ข้อที่ 7 สนับสนุนภารกิจหลักของหน่วยบริการด้านสุขภาพ ประกอบด้วย การส่งเสริมสุขภาพการควบคุมและป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ ให้เอื้อต่อการเป็นตำบลสุขภาพดี

ข้อที่ 8 ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างครอบคลุมทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ตามความเหมาะสม



### หมวดที่ 3

#### กำหนดเศรษฐกิจ

ข้อที่ 9 ส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนในการผลิต การมีผลผลิตที่ได้มาตรฐาน ตั้งแต่เริ่มเพาะปลูกไปจนถึงการเก็บเกี่ยว ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ สารชีวภัณฑ์ ฮอร์โมนต่าง ๆ ทดแทนการใช้สารเคมี มีการจัดทำบัญชีครัวเรือน

ข้อที่ 10 จัดอบรมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพเสริมให้กับประชาชน เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ ช่วยเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายภายในครัวเรือน

ข้อที่ 11 จัดตลาดเพื่อรองรับสินค้า เกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันเพื่อให้เพิ่มอำนาจต่อรองราคา

## หมวดที่ 4

### ด้านสุขภาพ

---

ข้อที่ 12 ส่งเสริมให้ประชาชนมีการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพอย่างน้อยวันละ 30 นาที 3 - 5 วันต่อสัปดาห์

ข้อที่ 13 ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีสุขภาพดี มีการตรวจคัดกรองโรคตามกลุ่มอายุและการประกอบอาชีพเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งประเมินสถานะสุขภาพของคนในชุมชน

ข้อที่ 14 ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีพฤติกรรมกรกิน การเลือกซื้ออาหารที่ถูกต้อง โดยการให้ความรู้และรณรงค์ไม่ให้กินอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ และลดอาหารหวาน มัน เค็ม

ข้อที่ 15 ส่งเสริมให้คนในชุมชนปลูกผักไว้รับประทานเอง โดยไม่ใช้สารเคมี

ข้อที่ 16 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของสุขภาพมีการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการเป็นประจำ พร้อมทั้งประเมินภาวะสุขภาพเพื่อลดภาวะโรคแทรกซ้อน

ข้อที่ 17 ชุมชนช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และปฏิบัติตามมาตรการของหมู่บ้านอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก

ข้อที่ 18 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุทุกเดือน





## หมวดที่ 5

### ด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อที่ 19 ส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนรู้จักวิธีการคัดแยกขยะและกำจัดขยะในครัวเรือนได้อย่างถูกต้อง โดยใช้หลัก 3 ข คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ โดยเริ่มตั้งแต่ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ไปจนถึงระดับครัวเรือน

ข้อที่ 20 ส่งเสริมการ ลด ละ เลิกใช้ ผลิตภัณฑ์โฟมในการบรรจุ ห่อ อาหารหรือผลิตภัณฑ์ อุปโภค บริโภค

ข้อที่ 21 ส่งเสริมการใช้วัสดุธรรมชาติ ที่ไม่เป็นมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ในการผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร

ข้อที่ 22 ลดการใช้ถุงพลาสติก เปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าแทน

ข้อที่ 23 จัดตั้งธนาคารขยะชุมชน

ข้อที่ 24 ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนมีการใช้ถังขยะอินทรีย์ หรือ ถังน้ำหมักชีวภาพ

ข้อที่ 25 ให้ประชาชนทุกคนช่วยกันรักษาและดูแลแหล่งน้ำ สาธารณะ ป่าบก ที่สาธารณประโยชน์

## หมวดที่ 6

### กำหนด

---

ข้อที่ 26 ผู้ปกครองไม่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเล่นการพนัน  
ดื่มเหล้า สูบบุหรี่และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน

ข้อที่ 27 ส่งเสริมให้ความรู้เด็ก จัดกิจกรรมและรณรงค์  
ในวันที่ 31 พฤษภาคม และวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เพื่อปลูกฝัง  
และกระตุ้นให้เด็กมีจิตสำนึกในเรื่องของยาเสพติด

ข้อที่ 28 ห้ามผู้ปกครองใช้เด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี  
ซื้อเหล้าและบุหรี่

ข้อที่ 29 ห้ามร้านค้าในชุมชนขายบุหรี่และเหล้าให้เด็ก  
อายุต่ำกว่า 18 ปี

ข้อที่ 30 ส่งเสริมให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง เด็กและเยาวชน  
ทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อสร้างครอบครัวที่อบอุ่นและเข้มแข็ง  
ลดปัญหาความรุนแรง และการทะเลาะวิวาทในครอบครัว

ข้อที่ 31 จัดกีฬาต้านยาเสพติด เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน  
ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการออกกำลังกาย

ข้อที่ 32 จัดให้มีกิจกรรมการสุ่มตรวจหาสารเสพติดเป็นประจำ  
โดยเฉพาะในประชาชนกลุ่มเสี่ยง เพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้เข้าไป  
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด



## หมวดที่ ๖

### การระดมทรัพยากรและงบประมาณ

ข้อที่ 33 เพื่อเป็นการสนับสนุนธรรมนูญสุขภาพตำบลหนองคันทรอง ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรองนำข้อกำหนดหลักของธรรมนูญสุขภาพตำบล พัฒนาสู่ข้อบัญญัติตำบล รวมถึงนโยบายหลักของหน่วยงาน

ข้อที่ 34 ให้คณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน จัดสรรงบประมาณระดับหมู่บ้านทุกหมู่บ้านเพื่อการรองรับสาระสำคัญ อันเป็นข้อกำหนดกิจกรรมตามธรรมนูญฉบับนี้

ข้อที่ 35 จัดตั้งคณะกรรมการด้านการเงินงบประมาณ เพื่อการค้นหาแหล่งทุน จัดหางบประมาณวางแผนด้านงบประมาณ รวมถึงการบริหารจัดการด้านงบประมาณ แก่หน่วยปฏิบัติระดับตำบล

ข้อที่ 36 กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.หนองคันทรอง สนับสนุนงบประมาณตามโครงการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค โดยการมีส่วนร่วม ระหว่างหน่วยงานของรัฐ และชุมชน เพื่อสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันและควบคุมโรค และปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมทั้งสนับสนุนให้มีระบบการติดตาม ประเมินผลและการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล

## หมวดที่ 8

### การประชาสัมพันธ์ด้านสาธารณสุข

ข้อที่ 37 สร้างเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ครอบคลุมพื้นที่อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งต่อหมู่บ้าน

ข้อที่ 38 มุ่งสู่การใช้เทคโนโลยีพกพา หรือเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้ง่าย ของคนในชุมชน เช่น ไลน์ (line), เฟสบุ๊ก (Facebook) เว็บไซต์ (website) อื่น ๆ ด้านสุขภาพที่อยู่ในความสนใจของชุมชน

## หมวดที่ 9

### การติดตามประเมินผล

ข้อที่ 39 กำหนดให้มีการติดตามประเมินผล และการวิจัยต่อสภาวะสุขภาพของประชาชนในตำบลหนองคันทรองอย่างต่อเนื่องหลังจากได้ประกาศใช้ธรรมนูญฉบับนี้แล้ว

ข้อที่ 40 กำหนดให้มีการถอดบทเรียน เพื่อการพัฒนาการบริการจัดการด้านสุขภาพ ของตำบลหนองคันทรองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง



## หมวดที่ 10

### สำนักธรรมนุญสุขภาพ

---

ข้อที่ 41 ให้มีการจัดตั้ง สำนักธรรมนุญสุขภาพตำบลหนองคันทรอง ตั้งอยู่ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคันทรอง โดยให้มีการขับเคลื่อนจากองค์กรชุมชน ร่วมกับทุกภาคส่วนในชุมชน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของธรรมนุญฉบับนี้

ข้อที่ 42 การบริหารจัดการ สำนักธรรมนุญสุขภาพตำบลหนองคันทรอง ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ของสำนักธรรมนุญสุขภาพ ที่จะจัดทำขึ้นภายหลัง

## หมวดที่ 11

### บทเฉพาะกาล

---

การแก้ไขเพิ่มเติมธรรมนุญสุขภาพฉบับนี้ ให้ดำเนินการทบทวนและแก้ไขเพิ่มเติมได้เมื่อดำเนินการไปแล้ว 1 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่สุขภาพของประชาชนตำบลหนองคันทรองเป็นหลัก



(ภาคผนวก)  
 คณะทำงานขับเคลื่อนสื่อและจัดทำธรรมนูญสุขภาพ  
 ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด

รายชื่อคณะกรรมการตำบลหนองคันทรง	บทบาท/หน้าที่
1. นายสุรินทร์ เรืองนาม	ประธานกรรมการ
2. นายสายชล สุเนตร	รองประธานกรรมการ
3. นายจ๋านงค์ จันสังข์	รองประธานกรรมการ
4. นายสุมล เก็กลี่	กรรมการ
5. นายพรชัย สิริสัมพันธ์นาวา	กรรมการ
6. นายณัฐชัย วิจิตรสมบัติ	กรรมการ
7. นายเด่นชาย ประสิทธิ์นาวา	กรรมการ
8. นายทรงศักดิ์ ศิลาอาศน์	กรรมการ
9. นายจักราวุธ สุเนตร	กรรมการ
10. นายชัยยศ ถัดหลาย	กรรมการ



รายชื่อคณะกรรมการตำบลหนองคันทรง	บทบาท/หน้าที่
11. นายพิบูลย์ วิจิตรสมบัติ	กรรมการ
12. นายอุปถัมภ์ วิจิตรสมบัติ	กรรมการ
13. นายธงชัย พรประสิทธิ์	กรรมการ
14. นายคำรน มวญนรา	กรรมการ
15. นายมัญญ์ อัจฉิตตย์	กรรมการ
16. นายศิริชัย แพทย์พิทักษ์	กรรมการ
17. นายภพ ลัดดาโชติ	กรรมการ
18. นางนันทิยา เขียวรวี	กรรมการ
19. นายประจวบ ศิลาอาสน์	กรรมการ
20. นางถนอม หงษ์ตะนุ	กรรมการ
21. นายจำแลง ท่าชลา	กรรมการ
22. นายณรงค์ เฟ่งจินดา	กรรมการ
23. นายสนอง ผาชะลา	กรรมการ



รายชื่อคณะทำงานตำบลหนองคันทรง	บทบาท/หน้าที่
24. นางรุจิราวรรณ โคตรชัย	กรรมการ
25. นางจุลสุรางค์ แก้วเกิด	กรรมการ
26. นางสาวสุนทร เขียวขจี	กรรมการ
27. นางเสาวลักษณ์ สุดสุริยะ	กรรมการ
28. นางสาวภาณุวรรณ สิ้นธุ	กรรมการ
29. นางจันทร์จิรา พรประสิทธิ์	กรรมการ
30. นางสาวรี เทศดี	เลขานุการ
31. นางไพรัตน์ สุเนตร	ผู้ช่วยเลขานุการ
32. นางฉล่อม อัจฉิตย์	ผู้ช่วยเลขานุการ
33. นายวัชร ตราดธารทิพย์	ที่ปรึกษา
34. นางสุกัญญา กุลนรา	ที่ปรึกษา
35. นายสมชาย ปัญจะ	ที่ปรึกษา
36. นายเสรี อุยนันท์พิทักษ์	ที่ปรึกษา







# "ก่อสร้าง สร้างฝัน อนาคตตนเอง"

ธรรมนูญสุขภาพตำบลหนองคันทร้ง ไม่ใช่กฎหมายที่จะไปบังคับใคร

แต่เป็นสิ่งที่ทุกคนสัญญากับตัวเองไว้ว่า

จะปฏิบัติตาม เหมือนศีลที่ทุกคนยึดถือ

"ธรรมนูญตำบล"

จึงเป็นทั้ง

"กติการ่วม" "ข้อตกลงร่วม" "ภาพฝันร่วม"

"กฎร่วม" "เป้าหมายร่วม" และ "ศีลร่วม"

ที่ก่อกำเนิดจากคนในตำบล มาร่วมกันคิด กำหนด ทำ และปรับเปลี่ยน

เพื่อนำไปสู่การมีสุขภาวะที่ดีทั้งทางกาย ใจ ปัญญา

